

Umaalalay sa malayang pamumuhay ng mga matatanda



Maraming hadlang ang dala ng pagtanda.

Ang pagiging “independent” o kakayahang mamuhay nang malaya ay hindi dapat maging isa sa mga ito.

Ang manatili sa iyong sariling tahanan, manatiling malusog at aktibo, at ang pamumuhay ng ayon sa iyong sariling kagustuhan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at isipan ng mga matatanda.

Subalit, kasama ng pagtanda ay ang mga problemang pang-kalusugan na madalas magdulot sa kanila ng takot at nagiging balakid para sa masayang pamumuhay.



Ang takot sa pagkawala ng independence ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi humihingi ng tulong ang mga matatanda.

Kung ang isang tao ay madalas na naaaksidente o nadudulas, may karamdaman o kondisyong pang-medikal, o mag isang naninirahan ay maaring manganib ang kanilang buhay.

Ang paghingi ng tulong sa mga panahon ng pangangailangan ay bagay na karaniwang iniwasang gawin ng mga matatanda.

Ang pinakamainam na panghalili habang ika’y wala sa kanilang tabi.

Kung ang iyong magulang o mahal sa buhay ay magkaroon ng aksidente o pangangailangang medikal, maaaring mabahala ka sa pag-aalala na hindi mo sila masamahan kung kailangan ka nila.

Ang St John Medical Alarm ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na tumawag ng tulong kung hindi sila makalapit sa telepono.

Ang mabilis na pagtugon ay maaaring makatulong upang iligtas ang kanilang buhay, at maiwasang ma-ospital at manatili roon.^{1,2}



Pagsaklolo sa pamamagitan ng pagpindot sa isang buton, 24/7.

Ang St John Medical Alarm ay isang medical alarm na madalas inirekomenda ng mga doktor at nars sa kanilang mga pasyente.³ Sa bawat pagkakataon, ang nagsusuot nito ay direktang kumukonekta sa Hato Hone St John, isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan sa New Zealand.⁴

- › Ito lamang ang tanging medical alarm na direktang kumukonekta sa Hato Hone St John.
- › Ang mga rumeresponde sa activation ng medical alarm ay mula sa Hato Hone St John.*
- › Ang grupo na nag-i-install ng medical alarm ay bahagi ng Hato Hone St John.
- › Ang regular na pagseserbisyo at pagdalaw sa tahanan ay isinasagawa ng grupo ng Hato Hone St John.

*Ang Hato Hone St John ay hindi nagbibigay ng emergency services sa Wellington o sa Wairarapa.



Kapanatagan ng isip para sa iyo.

Kalayaang mamuhay para sa iyong mga mahal sa buhay.

Ang St John Medical Alarm ay madaling gamitin:

Pindutin ang buton

Pindutin lamang ang buton sa pendant o sa wrist band upang i-activate ang alarm at ipaalarm sa Hato Hone St John.



Kumukunektang direktso sa Hato Hone St John

Ang St John Medical Alarm ay direktang kumukonekta sa Hato Hone St John kaya ang access sa ekspertong pag-aalaga ay available 24/7.

Kumuha ng pag-aalagang kinakailangan

Ang bawat activation ng medical alarm ay sinusuri ng Hato Hone St John, at ang pinaka angkop na tulong ay ibinibigay. Maaari itong maging sa pamamagitan ng clinical assessment sa telepono sa tulong ng isang nars o paramedic para sa mga sitwasyong hindi nangangailangan ng agarang aksyon. Kung ang sitwasyon ay kritikal o life threatening magpapadala kami ng ambulansiya o rapid response vehicle. Makasisigurong kami ay maaasahan 24/7.

Iba't ibang solusyon

Kahit ito ay para sa loob ng tahanan o sa labas man, may kakayahan kaming gumawa ng paraan upang tumugon base sa uri ng pangangailangan ng iyong magulang o mahal sa buhay.

Mayroong FREE trial na available

Pagpopondo

Maaaring magkaroon ng pondo sa pamamagitan ng Work and Income bilang bahagi ng Disability Allowance.⁵ Maaari itong talakayin sa iyong doktor, o sa isang FREE demonstration sa inyong tahanan kasama ang isang Hato Hone St John Medical Alarm representative.

St John Medical Alarms – Ang pinakamainam na panghalili habang ika’y wala sa kanilang tabi

Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa pagsisimula ng FREE trial.

Para sa pag-organisa ng FREE demonstration sa inyong tahanan o pag usapan ang iba pang options, tumawag sa **0800 50 23 23**.

Bisitahin ang stjohnalarms.org.nz para sa karagdagang impormasyon o makipag usap sa inyong doktor o nars.



References: 1. Roush RE, at iba pa. South Med J. 1995;88(9):917-22. 2. Bernstein M. Manag Care Q. 2000;8(1):38-43. 3. Datos ng Hato Hone St John. Clarity Insight, June 2022. 4. Readers Digest 2022 Trusted Brands Survey. 5. May not apply to group contracts.